
Fundur Ræktunarstjórnar 13.febrúar 2013 
 
Fundur haldinn í Kauptúni 20.00 til 22.00 
 
Mættir:  Guðbjörg Guðmundsdóttir, Guðmundur A. Guðmundsson, Þorsteinn Birgisson, Heiðar 
Sveinsson og Arnar Tryggvason. 
 
 

 

 Farið yfir fundargerð síðasta fundar. 

 Staða Retrieverskólans rædd.  

 Heimsíðumál, fá teljara fyrir veiðipróf á forsíðu o.fl.  Er í vinnslu hjá vefstjóra 

 Ársfundur ræddur, ákveðið að halda hann laugardaginn 23 mars.  3 stjórnarsæti eru laus þar 
sem Guðbjörg, Heiðar og Steini eru búin með 2 árin.  Guðbjörg og Heiðar hafa lýst áhuga á að 
bjóða krafta sína fram áfram. 

 Pörunabeiðni afgreidd. 

 Farandbikarar á sýningu, vantar einhverja inn.  Leita þeirra og síðan metið hvernig fyllt verður 
inní. 

 Hólabergsræktun hefur lýst áhuga á að gefa bikar á Deildarviðburði.  Málið rætt og verður 
unnið jákvætt áfram í samvinnu við gefendur. 

 Ljósavíkurræktun hefur lýst áhuga á að gefa bikar fyrir veiðipróf að Melgerðismelum.  Málið 
unnið jákvætt áfram með gefendum. 

 Það kom fram tillaga til stjórnar um að raða í 3 sæti á veiðiprófum.  Reglurnar gera ekki ráð fyrir 
þessu og því var það ekki rætt frekar. 

 Búið að panta hótel og flug fyrir dómara sumarsins, bæði fyrir veiðipróf og sýningu. 

 Önnur mál: 
o Sala á bolum með merkjum deildar, rætt og unnið áfram. 
o Veitingar á veiðiprófum, tekið áfram í ferli. 
o Hvolpabókin áfram í vinnslu 

 
 

Fundargerð ritaði HS 
 
 


